

Tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đồng chí Nguyễn Minh Hồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh



Nhằm phát huy vai trò của thanh niên trên các lĩnh vực, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sức sáng tạo của tuổi trẻ, để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tỉnh đoàn Thái Bình đã xây dựng và ban hành chương trình hành động thực hiện với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, chú trọng thực hiện một số nội dung như: tập trung tuyên truyền về truyền thống yêu nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng; xây dựng và triển khai tốt các chương trình về xây dựng xã hội học tập, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh...

Đại tá Khiếu Quang Bình, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh



Qua nghiên cứu chuyên đề "Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam" do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giới thiệu, quán triệt, tôi được tiếp cận một góc nhìn mới về quốc phòng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Có thể thấy, trong quá trình lãnh đạo, nhận thức, tư duy của Đảng về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc không ngừng được phát triển, đổi mới, phù hợp với thực tiễn từng giai đoạn cách mạng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới. Cùng với những thành tựu đạt được của quốc phòng Việt Nam trong những năm qua, Đảng ta đã chỉ rõ 4 nguy cơ trước bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước đặt ra những khó khăn, thách thức đối với quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Lương Quốc Trung, Bí thư Chi bộ T8, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình



Được nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp giới thiệu, quán triệt chuyên đề "Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025", tôi rất phấn khởi trước đường hướng phát triển của đất nước đã được chỉ ra, trong đó trọng tâm là: Khởi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

NHÓM PHÒNG VIÊN

Đổi mới trong học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng

(Tiếp theo trang 1)

Cũng giống như nhiều cán bộ cơ sở khác của xã Thụy Liên (Thái Thụy), đây là lần đầu tiên ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Chi bộ thôn Trà Bồi được nghe trực tiếp các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước quán triệt Nghị quyết qua hội nghị trực tuyến nên rất phấn khởi, ai cũng đều tập trung lắng nghe. Ông Dũng cho biết: Các đồng chí báo cáo viên đều là Ủy viên Bộ Chính trị và trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng các Văn kiện Đại hội nên hiểu rất sâu và nắm rất sát tình hình Nghị quyết. Tôi cho rằng điều này không chỉ tăng tính thuyết phục, hấp dẫn trong quá trình học tập mà còn giúp cho nhận thức về các nội dung được đề cập trong Nghị quyết sâu sắc hơn; bên cạnh đó cũng nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc đưa nhanh Nghị quyết vào cuộc sống.



Đại biểu dự hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại điểm cầu UBND tỉnh, ngày 27 - 28/3/2021.

Ảnh: THÀNH TÂM

Cùng với xã Thụy Liên, đợt quán triệt Nghị quyết lần này, toàn tỉnh có 89 điểm cầu cơ sở, 12 điểm cầu cấp huyện, 2 điểm cầu cấp tỉnh. Trước khi diễn ra hội nghị, công tác chuẩn bị được các đơn vị tích cực triển khai thực hiện, bảo đảm điều kiện kỹ thuật tốt nhất phục vụ các điểm cầu. Đồng chí Trần Quốc Huy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cho biết: Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch và chỉ đạo đến các

huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; phối hợp với VNPT Thái Bình bố trí đáp ứng yêu cầu đường truyền kết nối với trung ương, nhờ vậy trong hai ngày diễn ra hội nghị trực tuyến, chất lượng âm thanh, hình ảnh đều bảo đảm. Đây là lần thứ hai tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết dưới hình thức trực tuyến tới các điểm cầu cơ sở. Trước đó, vào cuối tháng 12/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 2 điểm cầu cấp tỉnh, 8 điểm cầu ở các huyện, thành phố và 168 điểm cầu các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Theo đồng chí Trịnh Thị Hoàng Yến, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Đây là một trong những hình thức phù hợp với xu hướng phát triển của thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 và cũng

đặc biệt phù hợp trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến khó lường. Việc tổ chức hội nghị trong thời gian vừa qua là một trong những giải pháp để góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của trung ương và của tỉnh. Tuy nhiên, chúng tôi cũng thấy rằng với hình thức học tập trực tuyến này cũng có một số cơ sở ý thức học tập chưa tập trung, một số nơi, tại một số điểm cầu chưa có số lượng đồng cán bộ, đảng viên tham gia học tập do điều kiện về cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Chúng tôi sẽ nghiêm túc đánh giá, nhìn nhận, rút kinh nghiệm và có giải pháp khắc phục để trong thời gian tới việc triển khai học tập, quán triệt nghị quyết sẽ đạt chất lượng và hiệu quả hơn. Nhờ tổ chức bằng hình thức trực tuyến nên chỉ sau 2 ngày, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đến với cơ sở, trước kia việc này phải mất vài tháng. Sau

hội nghị, nhiều địa phương đã bắt tay vào xây dựng chương trình hành động để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đồng chí Hoàng Văn Túy, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tiên Hải cho biết: Sau hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi sẽ tập trung nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết theo cơ sở bảo đảm sự thống nhất với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhất là các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ để triển khai thực hiện. Ngoài ra, chúng tôi sẽ chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc xây dựng chương trình hành động một cách phù hợp, thiết thực và hiệu quả, qua đó góp phần đưa nhanh Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

ĐÀO QUYÊN

Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Câu 68: Việc bỏ phiếu được bắt đầu và kết thúc khi nào? Việc bỏ phiếu có thể bắt đầu sớm và kết thúc sớm hơn hoặc muộn hơn không? Ai có quyền quyết định?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 1, Điều 71 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, việc bỏ phiếu bắt đầu từ bây giờ sáng đến đầu giờ tối cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước năm giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá chín giờ tối cùng ngày. Câu 69: Trong trường hợp nào thì hoãn ngày bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu sớm hơn ngày quy định? Nếu có tình huống đặc biệt phát sinh trong quá trình bầu cử thì xử lý như thế nào? Trả lời: Theo quy định tại Điều 72 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, trường hợp đặc biệt cần hoãn ngày bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu sớm hơn ngày quy định thì Ủy ban bầu cử trình Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, quyết định.



Theo Điều 15 Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các tình huống đặc biệt phát sinh trước, trong và sau ngày bầu cử được xử lý như sau: + Trường hợp dịch Covid-19 bùng phát: Ủy ban bầu cử cấp tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chỉ đạo, hướng dẫn phương án tổ chức bầu cử bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, trên tinh thần là địa phương chủ động xây dựng các phương án tốt nhất để có kế hoạch đưa hôm phiếu phụ và phiếu bầu đến cho những cử tri này nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các bên pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 và Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020). + Trường hợp mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng, địa hình bị chia cắt dẫn đến cử tri không thể đi đến khu vực bỏ phiếu thì Ủy ban bầu cử các cấp chỉ đạo Tổ bầu cử tìm phương án tốt nhất để có kế hoạch đưa hôm phiếu phụ và phiếu bầu đến cho những cử tri này nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. + Trong các tình huống phát sinh nêu trên, nếu đã được các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương giải quyết nhưng không thể xử lý được, do vượt quá thẩm quyền thì Ủy ban bầu cử cấp tỉnh báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, quyết định phương án tổ chức bầu cử tại các khu vực này. Câu 70: Các địa điểm bỏ phiếu (phòng bỏ

phòng bỏ phiếu là nơi niêm yết danh sách cử tri; nội quy phòng bỏ phiếu, thể lệ bầu cử; nơi tổ chức lễ khai mạc; nơi tiếp nhận cử tri đến bỏ phiếu. Khu vực này có thể bố trí bàn, ghế để cử tri chờ thực hiện việc bỏ phiếu. + Khu vực bên trong phòng bỏ phiếu. Khu vực bên trong phòng bỏ phiếu phải được bố trí trang trọng, đủ bàn, ghế, bút viết và những điều kiện cần thiết để cử tri đến bỏ phiếu; nơi nào có hội trường rộng rãi có thể tổ chức lễ khai mạc ngay trong phòng bỏ phiếu; Phòng bỏ phiếu phải có lối đi vào, lối đi ra một chiều và theo trật tự nhất định, có thể tham khảo bố trí theo sơ đồ sau: Bắt đầu lối vào là bàn hướng dẫn, bàn để cử tri xuất trình thẻ cử tri và nhận phiếu bầu; tiếp đến là một số bàn để cử tri viết phiếu bầu, nơi để hôm phiếu; bàn đóng dấu "Đã bỏ phiếu" vào thẻ cử tri để xác nhận cử tri đã bỏ phiếu; lối ra cho cử tri sau khi cử tri đã thực hiện xong việc bỏ phiếu; Tùy điều kiện cụ thể của từng phòng bỏ phiếu, Tổ bầu cử niêm yết danh sách, tiêu sử những người ứng cử; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân để cử tri tham khảo trước khi viết phiếu bầu; Nơi cử tri viết phiếu bầu cần có các vách ngăn hoặc phòng kín để bảo đảm cử tri "bỏ phiếu kín" theo quy định của pháp luật về bầu cử; Khu vực bên ngoài

phòng bỏ phiếu là nơi niêm yết danh sách cử tri; nội quy phòng bỏ phiếu, thể lệ bầu cử; nơi tổ chức lễ khai mạc; nơi tiếp nhận cử tri đến bỏ phiếu. Khu vực này có thể bố trí bàn, ghế để cử tri chờ thực hiện việc bỏ phiếu. + Khu vực bên trong phòng bỏ phiếu. Khu vực bên trong phòng bỏ phiếu phải được bố trí trang trọng, đủ bàn, ghế, bút viết và những điều kiện cần thiết để cử tri đến bỏ phiếu; nơi nào có hội trường rộng rãi có thể tổ chức lễ khai mạc ngay trong phòng bỏ phiếu; Phòng bỏ phiếu phải có lối đi vào, lối đi ra một chiều và theo trật tự nhất định, có thể tham khảo bố trí theo sơ đồ sau: Bắt đầu lối vào là bàn hướng dẫn, bàn để cử tri xuất trình thẻ cử tri và nhận phiếu bầu; tiếp đến là một số bàn để cử tri viết phiếu bầu, nơi để hôm phiếu; bàn đóng dấu "Đã bỏ phiếu" vào thẻ cử tri để xác nhận cử tri đã bỏ phiếu; lối ra cho cử tri sau khi cử tri đã thực hiện xong việc bỏ phiếu; Tùy điều kiện cụ thể của từng phòng bỏ phiếu, Tổ bầu cử niêm yết danh sách, tiêu sử những người ứng cử; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân để cử tri tham khảo trước khi viết phiếu bầu; Nơi cử tri viết phiếu bầu cần có các vách ngăn hoặc phòng kín để bảo đảm cử tri "bỏ phiếu kín" theo quy định của pháp luật về bầu cử;

Tổ trưởng Tổ bầu cử phải phân công thành viên Tổ bầu cử luân phiên trực bảo vệ địa điểm bỏ phiếu cả ngày và đêm trước, trong ngày bầu cử và cho đến khi kết thúc việc bỏ phiếu, tổng hợp, lập biên bản kiểm phiếu gửi đến Ủy ban bầu cử tương ứng. Câu 71: Nội quy phòng bỏ phiếu được quy định như thế nào? Trả lời: Điều 4 Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 quy định nội quy phòng bỏ phiếu gồm các nội dung sau đây: - Phải chấp hành đúng nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu; - Cử tri phải xếp hàng lần lượt để thực hiện việc bỏ phiếu, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật và phụ nữ có thai; - Phải giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn tại khu vực bỏ phiếu; - Không được vận động bầu cử tại nơi bỏ phiếu dưới bất kỳ hình thức nào; - Không được mang vũ khí, chất nổ, vật dễ cháy... vào khu vực bỏ phiếu, phòng bỏ phiếu; - Những người không có nhiệm vụ thì không được vào phòng bỏ phiếu; - Thành viên của các

tổ chức phụ trách bầu cử, những người có nhiệm vụ phục vụ phải đeo phôi hiệu theo mẫu do Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định; thành viên Tổ bầu cử có trách nhiệm hướng dẫn cử tri bỏ phiếu và giải đáp thắc mắc của cử tri; - Người nào dùng thủ đoạn lừa gạt, mua chuộc hoặc cưỡng ép làm trở ngại việc bầu cử của công dân, vi phạm các quy định về vận động bầu cử; người có trách nhiệm trong công tác bầu cử mà giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu bầu hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả bầu cử hoặc vi phạm các quy định khác của pháp luật về bầu cử thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Câu 72: Trước khi bỏ phiếu, Tổ bầu cử có phải kiểm tra hôm phiếu trước sự chứng kiến của cử tri không? Trả lời: Theo quy định tại khoản 2, Điều 71 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015: Trước khi bỏ phiếu, Tổ bầu cử phải kiểm tra hôm phiếu trước sự chứng kiến của cử tri để bảo đảm tính công khai, khách quan và thực hiện nguyên tắc nhân dân kiểm tra. Đây cũng là hình thức để cử tri trực tiếp giám sát cuộc bầu cử. (còn nữa) SỞ TƯ PHÁP TỈNH THÁI BÌNH